

ประกาศมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่ ม.มธบ. 0002/2560

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาประเภทประสพเคราะห์กรรม

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หมวด 2 ข้อ 4.2 กล่าวคือ มูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มีวัตถุประสงค์จะให้ทุนการศึกษาประเภทประสพเคราะห์กรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนเงินและทุนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ จะพิจารณาเป็นรายไป

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน ให้ยื่นใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ที่สายงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันประสพเคราะห์กรรม โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560



(ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์)

ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ระเบียบมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่ ม.มธบ.๐๐๐๒/๒๕๓๔

เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาประเภทประสบเคราะห์กรรม

เนื่องด้วยมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ครบรอบ ๒๐ ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำดอกผลไปช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประสบเคราะห์กรรม มีผลการเรียนพอใช้ ความประพฤติดี เสียสละในการร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยมีระเบียบดังต่อไปนี้

ก. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

๑. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๒. เป็นผู้ประสบเคราะห์กรรม เช่น อุทกภัย ภัยพิบัติ หรือภัยอันตรายต่างๆ
๓. มีความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข. การสมัครและการดำเนินการเพื่อขอรับทุน

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครขอรับทุนพร้อมกับหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีและสำนักกิจการนักศึกษา ที่เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น

ค. การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นรายๆ ไป

ง. จำนวนทุนและเงินทุน

การกำหนดจำนวนทุนและจำนวนเงินทุนในแต่ละปีนั้น ให้เป็นตามมติของคณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้พิจารณาเห็นสมควร แล้วจึงประกาศให้นักศึกษาทราบ

ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

ไสว สุทธิพิทักษ์

(ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์)

ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

หมายเหตุ ระเบียบนี้เป็นฉบับที่แก้ไขแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๔